



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เลขที่ 11502
วันที่ 3 ส.ค. 2561
เวลา

ที่ สธ ๐๗๒๗.๐๔/ ๗๔๔

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗) พศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งศูนย์สาขาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพื้นที่รับผิดชอบให้หยุดการสอนนวด


เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตรวจพบความผิดปกติของการยื่นคำขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ยื่นคำขอฯ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต จากการตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนมากผิดปกติ และพบว่ามีศูนย์ที่เป็นสาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยหลายแห่งในหลายจังหวัด ได้เปิดการเรียนการสอนเองโดยมิได้เป็นผู้ขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยตรง จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตบัตรเองได้ อีกทั้งไม่ได้สอนครบตามรายวิชาที่กำหนด จะสอนเฉพาะภาคปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ได้ผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ อันจะส่งผลเสียต่อผู้รับบริการได้ ดังนั้นศูนย์สาขา ที่เปิดการเรียนการสอนจึงได้ส่งเอกสารหลักฐานของผู้เรียนไปยังสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเพื่อออกใบอนุญาตให้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบและข้อกำหนดของการรับรองหลักสูตร ที่กำหนดไว้ว่าหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สมาคมหรือมูลนิธิที่ประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ผู้ที่จะประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนจึงจะเปิดการเรียนการสอนได้ โดยการขอรับรองหลักสูตรนั้น หน่วยงานที่ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการรับรองหลักสูตร ต้องมีส่วนของวิทยากรต่อผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรแต่ละรายต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กำหนด ต้องมีสถานที่เรียน ณ เลขที่ตั้งของหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากข้อกำหนดดังกล่าวหมายความว่าหน่วยงานใดที่ขอรับรองหลักสูตรจะต้องเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่เท่านั้น อนึ่ง ตามความในมาตรา ๒๓ ก(๒) ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนั้น การที่ศูนย์สาขาต่างๆ ของสมาคมที่เปิดการเรียนการสอนโดยมิได้เป็นผู้ขอรับรองหลักสูตรเอง ใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ผู้เรียนได้รับจากศูนย์สาขาต่างๆ ของสมาคม จึงไม่สามารถนำมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้

ในการนี้...

เรื่อง นพ. ลีลา-ตาก

- เพื่อโปรดพิจารณา
- กรม ล.บ.ร. ได้ว่า ศูนย์รพช. รพ.ตม. แพทย์แผนไทย ที่เปิดสอน นนทบุรี ไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะไม่ได้ขอสมัคร หลักสูตร
- ในที่สุด ป.ร. พ.บ. ๒๕๖๓ พ.ร.บ. ๓๗๖ ๒๕๖๓ ต.๖.๖

✓
 ๕๕๖๖๖


- ๖๐๕


(นายหิน สิทธิกัน)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
กรณีการขอรับรองหลักสูตรและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน ปลอดภัย จึงเห็น
ควรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งแก่ศูนย์สาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หยุดการเรียนการสอนดังกล่าวตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป แต่หากศูนย์สาขาต่างๆ
ประสงค์จะเปิดการเรียนการสอน แนะนำให้ยื่นขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนทำการสอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐฉา ประเสริฐศิริพงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ